

Số: 244/BC-HĐND

Đức Phổ, ngày 25 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ về chương trình giám sát năm 2022; Kế hoạch số 22/KH-HĐND ngày 12/01/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã; Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 24/01/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội về kế hoạch công tác năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đã thực hiện giám sát, khảo sát với 02 nội dung. Cụ thể:

- Khảo sát công tác quản lý việc thực hiện các phương án sản xuất nông nghiệp kết hợp với điện mặt trời áp mái trên địa bàn thị xã đối với Phòng Kinh tế thị xã Đức Phổ;

- Giám sát việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tổng điều tra, rà soát, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình tại UBND xã Phổ Khánh và UBND phường Phổ Vinh từ năm 2020 đến thời điểm giám sát.

Sau khi thực hiện giám sát, khảo sát, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND đã có các báo cáo kết quả giám sát (*Báo cáo số 81/BC-HĐND ngày 26/5/2022* và *Báo cáo số 168/BC-HĐND ngày 29/8/2022*) gửi cho Đại biểu HĐND thị xã và các đơn vị được giám sát.

Theo các báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát của các cơ quan, đơn vị được giám sát, khảo sát: Phòng Kinh tế thị xã Đức Phổ (*Báo cáo số 88/BC-UBND ngày 04/11/2022*); Ủy ban nhân dân xã Phổ Khánh (*Báo cáo số 238/BC-UBND ngày 11/10/2022*), UBND phường Phổ Vinh (*Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 05/10/2022*, *Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 19/9/2022*), các cơ quan, đơn vị cơ bản đã quan tâm thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế chưa được khắc phục và chưa thực hiện được, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện kiến nghị trong Báo cáo số 81/BC-HĐND

Phòng Kinh tế thị xã: Đã tham mưu cho UBND thị xã ban hành Công văn số 2053/UBND-KT ngày 30/8/2022 về việc thực hiện các Phương án đầu tư trang trại nông nghiệp, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo phương án. Sau kiến nghị của đoàn khảo sát, theo chức năng,

nhiệm vụ của mình, Phòng Kinh tế đã tổ chức kiểm tra thực địa 09 phương án sản xuất nông nghiệp tại Phổ Cường, Phổ Nhơn và Phổ Vinh:

- Đối với Phương án sản xuất nông nghiệp trang trại bò thả rông tại Phổ Nhơn: Theo kết quả kiểm tra có 150 con bò giống BBB (*thời điểm khảo sát có 50 con*). Các hạng mục cơ bản đã thực hiện đảm bảo theo phương án được phê duyệt (*đã tăng về số lượng bò, đồng cỏ, nuôi thử nghiệm trùng quế, ... so với thời điểm khảo sát*). Tuy nhiên, vẫn còn một số hạng mục thực hiện chưa đầy đủ, quy mô, số lượng còn thiếu. Trong thời gian đến, đề nghị Phòng Kinh tế tiếp tục giám sát việc thực hiện đảm bảo theo đúng phương án được phê duyệt.

- Đối với Phương án trồng cây lâu năm kết hợp nuôi gà thịt thả vườn chất lượng cao tại Phổ Vinh: Theo kết quả kiểm tra có nuôi 7.000 con gà với nhiều lứa (*tăng so với thời điểm khảo sát là 3.000 con*). Đến nay, cơ bản phù hợp với quy mô, tính chất và định hướng về phát triển nông nghiệp theo chủ trương đã được cấp thẩm quyền thống nhất. Tuy nhiên, hiện nay Quy mô phương án chưa đầy đủ (*chưa trồng rau xanh đảm bảo theo diện tích được phê duyệt*), chưa liên kết tiêu thụ sản phẩm, chưa ký kết với đơn vị nào để thực hiện tiêu thụ sản phẩm bền vững theo liên kết chuỗi đối với gà thịt mà chủ yếu là bán qua thương lái và bán lẻ tại các chợ. Vì vậy đầu ra sản phẩm không ổn định, hiệu quả không cao.

- Đối với 07 Phương án sản xuất nông nghiệp trồng nấm công nghệ IOT kết hợp năng lượng mặt trời áp mái tại Phổ Cường: Chủ đầu tư chưa thực hiện theo kiến nghị của Đoàn khảo sát, với lý do: thời tiết, thổ nhưỡng không phù hợp để trồng nấm. Hiện nay, 02 phương án sản xuất nông nghiệp (Thăng Long và Thép Mới) đang trồng thử nghiệm cây đinh lăng với diện tích khoảng 3.000m², các phương án còn lại chủ yếu sản xuất điện mặt trời áp mái.

2. Kết quả thực hiện kiến nghị trong Báo cáo số 168/BC-HĐND

Qua theo dõi, UBND phường Phổ Vinh và UBND xã Phổ Khánh đã cơ bản khắc phục những thiếu sót theo kiến nghị của đoàn giám sát như đã hoàn chỉnh các loại phiếu điều tra thu thập thông tin, đã có văn bản trả lời cho hộ dân không đảm bảo điều kiện hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; tổ chức tuyên truyền Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 07/2021/TT-BLĐT BXH ngày 18/7/2021, Thông tư số 02/2022/BLĐT BXH ngày 30/3/2022.

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị được giám sát, khảo sát đã quan tâm thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát cho Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn nhất định chưa được khắc phục và có khả năng còn kéo dài, đặc biệt là các phương án sản xuất nông nghiệp trồng nấm công nghệ IOT kết hợp điện mặt trời áp mái tại xã Phổ Cường. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị được

giám sát, khảo sát trong thời gian đến cần tiếp tục thực hiện các kiến nghị của đoàn giám sát.

Trên đây là kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Kinh tế -Xã hội HĐND thị xã. Kính báo cáo Thường trực HĐND thị xã./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND thị xã;
- Thành viên Ban KT-XH HĐND thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Võ Minh Châu

